

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

**Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020;
một số định hướng, mục tiêu và giải pháp phòng ngừa, ứng phó
nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra**

**I. TÌNH HÌNH, NGUYÊN NHÂN VÀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG,
KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI**

Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu đã gây bão lớn, siêu bão, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, nắng nóng... với cường độ và tần suất ngày càng lớn. Trên địa bàn tỉnh, từ năm 2010 - 2019, thiên tai đã làm 105 người chết, 344 người bị thương; hàng ngàn ngôi nhà bị sập, trôi, tốc mái; sản xuất nông nghiệp, kết cấu hạ tầng ...bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong tháng 10/2020, tỉnh ta liên tiếp xảy ra các đợt mưa lớn. Lượng mưa đo được từ ngày 15/10 đến 21/10/2020, có nơi gần 1.400mm, gây ngập lụt 42.456 hộ thuộc 118/216 xã, phường, thị trấn, nhất là các huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh; tình trạng sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi. Mưa lũ đã làm 06 người chết; hơn 6.980ha lúa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, rau màu bị hư hại, mất trắng; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết. Tổng thiệt hại trên 5.300 tỷ đồng.

Với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, các hồ chứa mất khả năng điều tiết lũ. Hệ thống quan trắc, công tác dự báo, cảnh báo, thông tin tuyên truyền đến với người dân chưa kịp thời, nên một số nơi bị động, lúng túng trong công tác ứng phó. Chỉ đạo thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” có nơi thiếu chặt chẽ; nguồn lực, phương tiện, vật tư chưa đáp ứng.

Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức trong hệ thống chính trị đã phát huy cao sức mạnh toàn dân, huy động nguồn lực trên từng địa bàn; với sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của Trung ương, các địa phương, lực lượng vũ trang Quân khu 4, các doanh nghiệp và sự đồng cảm, sẻ chia, ủng hộ về tinh thần, vật chất của đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan thông tấn, báo chí, đã phần nào bù đắp thiệt hại.

Những tổn thất do thiên tai gây ra ảnh hưởng nặng nề, lâu dài đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cuộc sống của Nhân dân, đòi hỏi phải có sự tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo.

II. MỤC TIÊU

Huy động cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực tại chỗ, khắc phục kịp thời, hiệu quả những thiệt hại do thiên tai gây ra; nhanh chóng phục hồi sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện; đảm bảo an sinh xã hội; khôi phục, sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống Nhân dân. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp ứng phó, thích nghi với biến đổi khí hậu, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của tỉnh trong những năm tiếp theo. Cụ thể:

1. Không để xảy ra tình trạng người dân bị đói, rét, thiếu thuốc điều trị, nhu yếu phẩm thiết yếu; tổ chức tốt công tác tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, không để xảy ra dịch bệnh sau thiên tai. Phân đấu đến hết tháng 6 năm 2021, đảm bảo 100% gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai gây ra đều có chỗ ở an toàn; những hộ dân có nhà bị đổ, sập, hư hỏng nặng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới hoặc sửa chữa kiên cố.

2. Ưu tiên nguồn lực khôi phục ngay các cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống, đảm bảo các cơ sở y tế, trường học, điện, nước sạch sinh hoạt trở lại hoạt động bình thường trong tháng 11/2020. Huy động các nguồn lực, tập trung khôi phục, sửa chữa nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu bị hư hại như giao thông, thủy lợi, thông tin liên lạc, điện lực, văn hóa, giáo dục, y tế... để phục vụ sản xuất và ổn định cuộc sống của người dân.

3. Có các chính sách hỗ trợ để sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, nhất là phục hồi sản xuất vụ Đông muộn năm 2020, bảo đảm an sinh cho người dân; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, nhất là giống năng suất cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, đảm bảo vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2021 giành thắng lợi toàn diện, bù đắp thiệt hại do thiên tai gây ra.

4. Phân đấu đến cuối năm 2021, người dân vùng thường xuyên bị ngập lụt cơ bản được trang bị áo phao cứu sinh; 100% thôn, xóm, tổ dân phố, vùng thường xuyên bị ngập lụt có thuyền nhỏ dân sinh để chủ động ứng phó với lũ, lụt. Từ nay đến cuối năm 2025, phân đấu mỗi xã thường xuyên bị ngập lụt xây dựng được 01 - 03 nhà phục vụ chung cộng đồng cho Nhân dân tránh trú lụt, bão trên cơ sở nâng cấp các nhà văn hóa thôn xóm, trụ sở, trường học hoặc xây dựng mới. Có giải pháp đảm bảo thông tin, liên lạc trong mọi tình huống; tất cả các thôn, xóm, tổ dân phố phải nhận được thông tin về tình hình trước khi thiên tai xảy ra và thông tin đến tận hộ dân để chủ động ứng phó; hạn chế tới mức thấp nhất việc mất nước sinh hoạt, mạng viễn thông, mất điện khi có thiên tai.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI NĂM 2020

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, huy động cả hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, phát huy vai trò chủ động của người dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

2. Chỉ đạo lập, rà soát các quy hoạch xây dựng, nhất là quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nghiên cứu điều chỉnh, sắp xếp dân cư ở những vùng có nguy cơ sạt lở cao, vùng ngập lụt thường xuyên, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thiên tai gây ra. Đảm bảo tất cả người dân, trường học, đồn, trạm biên phòng, doanh trại quân đội, lực lượng chức năng ở các địa điểm có nguy cơ bị sạt lở đất chủ động sơ tán đến địa điểm an toàn; đề ra các giải pháp lâu dài như trồng rừng, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, tăng tỷ lệ che phủ rừng, nhất là bảo vệ và tái tạo rừng tự nhiên, rừng đầu nguồn các hồ chứa lớn để góp phần làm chậm lũ cho các hồ chứa. Rà soát tổng thể, toàn diện việc cấp mở đất đá, đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân, hạn chế tới mức thấp nhất khả năng sạt lở đồi núi.

3. Điều chỉnh, bổ sung các dự án, phát huy tối đa hiệu quả đa mục tiêu. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, như nâng cao dung tích phòng lũ các hồ chứa, nâng cấp hệ thống đê điều, các âu thuyền tránh trú bão, nạo vét luồng lạch; xúc tiến đầu tư các dự án mới, nhất là các dự án nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi, cơ sở văn hóa, giáo dục, y tế, công trình phòng, chống thiên tai, hệ thống điện, thông tin, liên lạc, hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai, xây dựng bản đồ các vùng thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở.

4. Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống tương thân, tương ái; địa phương, đơn vị, gia đình khó khăn ít giúp đỡ những địa phương, đơn vị, gia đình khó khăn nhiều, cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, cần tập trung các biện pháp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ hậu quả nghiêm trọng của thiên tai và việc phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả là trách nhiệm thường xuyên của từng người dân và của cộng đồng, tránh bị động và trông chờ, ỷ lại sự cứu trợ, giúp đỡ của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân.

5. Khẩn trương đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo khách quan, chính xác, công khai, dân chủ đến từng gia đình, từng địa phương, các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh làm cơ sở cho việc phân bổ nguồn lực, thực hiện cứu trợ, chính sách hỗ trợ; có giải pháp huy động các nguồn lực hỗ trợ, khắc phục nhanh và hiệu quả. Trước mắt, cần hỗ trợ khôi phục nhà cửa các gia đình bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng; đảm bảo những người dân bị thiệt hại có chỗ ở an toàn và các điều

kiện tối thiểu để sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh sau thiên tai, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn, hộ bị thiệt hại nặng.

6. Tập trung nguồn lực, huy động sức mạnh của cả cộng đồng, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể để giúp Nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, xử lý nước sinh hoạt, sửa chữa nhà cửa; ưu tiên sửa chữa, khôi phục các cơ sở y tế, trường học để kịp thời khám, chữa bệnh cho Nhân dân và học sinh đến trường học bình thường; tổ chức vệ sinh đồng ruộng, chuồng trại, ao hồ nuôi trồng thủy sản, phục hồi nhanh sản xuất, kinh doanh sau thiên tai; cung ứng đủ, kịp thời các loại giống cây trồng để sản xuất vụ Đông muộn; có chính sách hỗ trợ giống thủy sản cho những vùng có điều kiện nuôi trồng; hỗ trợ một phần kinh phí để các hộ gia đình bị thiệt hại lớn khôi phục chăn nuôi. Chủ động chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ Xuân và vụ Hè Thu năm 2021, không để thiếu giống, phân bón và đảm bảo giống có chất lượng tốt.

7. Từng bước khôi phục, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế, công trình phòng, chống thiên tai, hệ thống điện, thông tin liên lạc, hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai, xây dựng bản đồ ngập lụt cho các vùng thường xuyên bị ngập lụt khi có mưa lớn; đối với những công trình, dự án đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch đề nghị Trung ương và các tổ chức quốc tế hỗ trợ đầu tư xây dựng.

8. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8801/VPCP-NN, ngày 21/10/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động tổ chức vận động, quyên góp tự nguyện hỗ trợ người dân vùng bị thiên tai. Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, quản lý tiền, hàng cứu trợ của Nhà nước, của các tổ chức, cá nhân; phân phối kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ. Việc phân phối tiền và hàng cứu trợ sau thiên tai phải được bình xét kỹ càng, lập và niêm yết công khai danh sách để mọi người dân biết trước khi cấp phát, hỗ trợ cho các gia đình, tổ chức, đơn vị bị thiệt hại. Phát huy trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy, chi bộ, ban công tác Mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố và các đoàn thể trong công tác cứu trợ; thường xuyên làm tốt việc hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc quản lý, phân phối, sử dụng, kịp thời phát hiện, bổ cứu các sai sót, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tuyệt đối không một cá nhân, tập thể nào được chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích, để mất mát, hư hỏng, thất thoát nguồn tiền, hàng cứu trợ.

9. Ban hành chính sách, huy động nguồn lực, sức lao động của Nhân dân, nguồn lực của các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm để hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho Nhân dân; có chính sách hỗ trợ để các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đảm bảo bình ổn thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân, tuyệt đối không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng thiên tai để găm hàng, nâng giá, tiêu thụ hàng giả, kém chất lượng. Chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

11. Đồng thời với công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục nắm chắc và dự báo sát tình hình để chủ động phòng ngừa, ứng phó với diễn biến bất thường của thiên tai từ nay đến cuối năm 2020 và các năm tiếp theo. Các cấp ủy đảng phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.

IV. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VỀ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI TRONG NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Trong những năm tới, dự báo biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, bất thường; yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, Kế hoạch số 244-KH/TU, ngày 21/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 303/KH-UBND, ngày 20/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhằm giảm thiểu thấp nhất mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh công tác quán triệt, phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là những người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, vừa cấp bách, vừa cơ bản, lâu dài của các cấp, các ngành và mỗi người dân. Chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng phương án chủ động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả khi thiên tai xảy ra. Thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” kịp thời, linh hoạt; chủ động quyết định những vấn đề lớn, hệ trọng, bất ngờ khi thiên tai xảy ra. Chuẩn bị lực lượng cứu hộ phải đảm bảo số lượng, chất lượng và cơ động nhanh, kịp thời ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp. Tổ chức thành lập đội thuyền cứu hộ ở những vùng dân cư thường xuyên bị ngập lụt do lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt. Khi có tình huống lũ lụt khẩn cấp cần có giải pháp để huy động tàu thuyền công suất nhỏ của các ngư dân tham gia công tác cứu hộ.

3. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm phải đảm bảo yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu; kết hợp chặt chẽ đa mục tiêu, hạn chế tối đa việc làm gia tăng rủi ro thiên tai và phải thích ứng với đặc điểm của từng vùng, miền khác nhau. Việc quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật giao thông, xây dựng, thủy lợi, thủy điện... phải có sự thống nhất giữa các ngành chuyên môn, đảm bảo tuân thủ yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Rà soát quy hoạch phòng, chống thiên tai; quy hoạch, xây dựng hạ tầng, đô thị, nông thôn mới; bố trí, sắp xếp dân cư ở những vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, vùng thường xuyên bị ngập lụt sâu, lũ ống, lũ quét, đảm bảo thích nghi. Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung giải pháp chống ngập ở đô thị, các khu dân cư. Xác định các hình thái thời tiết cực đoan, như: siêu bão, mưa lớn liên tục, thời gian dài gây ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất, lốc xoáy, hạn hán, xâm nhập mặn... ngày càng gay gắt để có giải pháp ứng phó phù hợp đối với từng loại hình cụ thể nhằm giảm thiểu thiệt hại.

5. Xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp giai đoạn 2021 - 2025 theo các cấp độ rủi ro thiên tai, sát với tình hình cụ thể của các địa phương để chủ động ứng phó. Đặc biệt phải làm tốt công tác dự báo, cảnh báo, xác định những tình huống cần quan tâm trong điều hành, chỉ đạo như: Công tác ứng phó với bão mạnh, siêu bão; vận hành các hồ chứa nước lớn; vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; vùng thường xuyên ngập lụt sâu; vùng chịu ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn. Ưu tiên nguồn lực đầu tư thiết bị, cơ sở hạ tầng nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. Đầu tư trang bị hệ thống thông tin liên lạc phục vụ chỉ huy, điều hành, nhất là đối với các tàu thuyền đánh bắt trên biển để chủ động khi có tình huống xảy ra.

Đối với công trình hồ Kẻ Gỗ: Chủ động phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Dự án thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ, nghiên cứu tổng thể và có giải pháp tăng khả năng phòng lũ của hồ chứa, tăng cường tiêu thoát lũ và giảm ngập lụt cho vùng hạ du trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng cực đoan. Căn cứ nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và số liệu khí tượng, thủy văn những năm gần đây để nghiên cứu điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa phù hợp với tình hình; xây dựng bản đồ cảnh báo ngập lụt của hồ chứa đối với từng phương án cụ thể, thông báo và hướng dẫn cho người dân hạ du biết để chủ động ứng phó; hạn chế tối đa ngập lụt lớn ở vùng hạ du, góp phần giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo tuyệt đối an toàn và phát triển bền vững, hiệu quả cho thành phố Hà Tĩnh và các huyện phụ cận.

6. Tiếp tục kiện toàn và nâng cao năng lực tổ chức, chỉ huy, điều hành của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu nạn các cấp. Đặc biệt, chỉ huy phải kịp thời, quyết đoán, linh hoạt, lực lượng phải đảm bảo chất lượng, có sức cơ động nhanh; hậu cần, trang thiết bị, phương tiện phải phù hợp với tình hình, đặc

điểm của từng vùng, địa phương nhằm ứng phó linh hoạt, hiệu quả trong mọi tình huống. Tổ chức xây dựng lực lượng nòng cốt, lực lượng ứng cứu có chuyên môn, nghiệp vụ về giảm nhẹ thiên tai, lực lượng tình nguyện viên trong từng địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân trong công tác phòng ngừa, ứng phó với thiên tai. Quan tâm đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ trì, chuyên trách, bán chuyên trách làm công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ chủ chốt cấp xã, thôn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ về phòng, chống thiên tai.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, cân đối, huy động và lồng ghép các nguồn lực; kêu gọi các nhà tài trợ, viện trợ trong và ngoài nước; rà soát dự toán ngân sách năm 2021 trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện Nghị quyết. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn tỉnh, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra trong những năm tới và các chính sách hỗ trợ khác.

2. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2021, xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất, kinh doanh của Nhân dân và chủ động các phương án phòng ngừa hiệu quả thiên tai.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và mọi người dân, cùng đồng hành để tập trung khắc phục nhanh hậu quả đợt bão lụt vừa qua; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến ngày càng phức tạp, bất thường của thiên tai để Nhân dân biết, chủ động ứng phó.

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nâng cao nhận thức, năng lực, tính chủ động cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp với các cơ quan truyền thông giới thiệu, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, gương điển hình trong công tác này.

5. Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên nắm chắc tình hình cơ sở, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác khắc phục hậu quả thiên tai; chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hạn chế, thiếu sót; hướng dẫn các địa phương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch và các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai.

6. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghị quyết được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng,
- Văn phòng Ban CHPCTT-TKCN Trung ương,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh,
- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, (đưa tin)
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

(Đã ký)

Hoàng Trung Dũng